



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
3 กรกฎาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 2 ก.ค. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,087 ราย ป่วยสะสม 270,921 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 61 ราย เสียชีวิตสะสม 2,141 ราย หายป่วยเพิ่ม 3,638 ราย หายป่วยสะสม 214,340 ราย อยู่ระหว่างรักษา 54,440 ราย ฉีดวัคซีนสะสม 10,227,183 ล้านโดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 183,835,968 ราย เสียชีวิต 3,979,654 ราย รักษาหาย 168,268,691 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** ได้แก่ WHO เตือนโควิดสายพันธุ์เดลตาระบาดหนักในยุโรปช่วง ส.ค.นี้ และยุโรป 2020 อาจเป็นซูเปอร์สปรดเตอร์ หลังพบแนวโน้มผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่ม 10% ภายในสัปดาห์เดียว **สหรัฐฯ** บ.จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน แถลงว่าวัคซีนมีภูมิคุ้มกันอย่างน้อย 8 เดือนต่อต้านเชื้อโควิดกลายพันธุ์ได้ทั้งหมด EU เริ่มใช้ใบรับรองโควิด 19 ดิจิทัลเพื่อเอื้อการเดินทางทั่วภูมิภาค ขณะที่องค์การยาแห่งสหภาพยุโรปขอให้กลุ่มผู้พัฒนาวัคซีนตรวจสอบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพป้องกันโควิดกลายพันธุ์หรือไม่ **อินเดีย** ผู้เสียชีวิตเกิน 400,000 ราย เป็นอันดับที่ 3 รองจากสหรัฐฯ และบราซิล ขณะที่ผู้ติดเชื้อรายวันเฉลี่ยลดลงเหลือ 40,000 คน จากมาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวด ผู้เชี่ยวชาญเตือนจะเกิดการระบาดระลอกที่ 3 ด้าน บ.ไซดัส คาดีลา ยื่นขออนุมัติใช้วัคซีนที่ผลิตขึ้นเองเป็นกรณีฉุกเฉินแล้ว **เมียนมา** ประกาศให้อีก 2 เมืองในภูมิภาคพะโค และอีก 7 เมืองในภูมิภาคมัณฑะเลย์อยู่แต่ในบ้าน **อินโดนีเซีย** กำหนดให้ผู้เดินทางในประเทศต้องแสดงบัตรฉีดวัคซีนโควิด 19 **รัสเซีย** วันที่ 1 ก.ค. สายพันธุ์เดลตามีผู้เสียชีวิต 672 ราย และติดเชื้อ 23,543 คน

ประเด็นสำคัญ

1.การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, สปริงนิวส์, js100, mcoot, topnews, sanook)

-นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวในการเสวนา "วัคซีนโควิด ไทยจะเดินต่อไปอย่างไร" ว่า เรื่องวัคซีนมี 2 ส่วน คือ การวางแผนจัดหาวัคซีนและการขยายศักยภาพการผลิตวัคซีน ซึ่งติดปัญหาการส่งมอบวัคซีนเพราะต้องส่งออกประเทศอื่นที่จองวัคซีนแอสตราฯ ที่ผลิตในประเทศไทยด้วย ดังนั้นการส่งมอบวัคซีนในเดือน ก.ค. คาดว่าจะได้ไม่ถึง 10 ล้านโดสตามแผน ส่วนการจัดหาจากที่อื่นเป็นเรื่องยากเพราะทุกที่ที่ต้องการเหมือนกัน สธ.ได้พยายามจัดหาวัคซีนจากแหล่งอื่นเพื่อเป็นการฉีดเป็นไปตามเป้า โดยไตรมาส 3 จะมีวัคซีนซิโนแวคและวัคซีนซิโนฟาร์มเข้ามาเพิ่ม ไตรมาส 4 จะมีวัคซีนแอสตราฯ 20 ล้านโดส ส่วนการกระตุ้นเข็ม 3 โรงเรียนแพทย์กำลังศึกษาว่าจะเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันได้อย่างไรและมีความจำเป็นในการฉีดให้กับคนไทยหรือไม่ สำหรับวัคซีน mRNA พยายามจัดหาโดยเจรจากับไฟเซอร์ ซึ่งเมื่อส่งใบจองแล้วแจ้งว่าจะส่งได้ไตรมาส 4 ประมาณต.ค. - พ.ย. 20 ล้านโดส กำลังต่อรองให้ส่งให้เร็วที่สุด นอกจากนี้ ยังร่วมกับก.การต่างประเทศเจรจาจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมผ่านช่องทางการทูตหรือการจัดหาแบบรัฐต่อรัฐ ทั้งวัคซีนของประเทศคิวบาซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ตัวแรกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค 92% รวมถึงวัคซีน mRNA รายอื่น เช่น เคียวร์แวกของเยอรมัน และปีหน้าจะจัดหาวัคซีนที่ตอบสนองต่อไวรัสกลายพันธุ์ให้มากขึ้น

นพ.โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารมว.สธ. กล่าวว่า วัคซีนป้องกันไม่ได้ 100% แต่ช่วยเรื่องลดการเสียชีวิต การนอนไอซียู ซึ่งวัคซีนที่ไทยใช้อยู่ขณะนี้ลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ จึงเห็นตรงกันว่าควรฉีดในผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มโรคเรื้อรังก่อน เพื่อลดป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ลดใช้ไอซียู ซึ่ง 2 กลุ่มนี้มีประมาณ 16 ล้านคน แต่ฉีดได้ 2 ล้านกว่าคน โดยภายในก.ค.นี้ต้องฉีดให้ได้ 50% คือ 8 ล้านคน จึงต้องพยายามสื่อสารให้กลุ่มอายุอื่นเข้าใจด้วย ส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพวัคซีน เช่น การฉีดเข็ม 3 หรือการฉีดสลับยี่ห้อ อยู่ระหว่างการศึกษาวัดว่าจะเสริมฤทธิ์ผลข้างเคียงหรือช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้น ขอให้รอผล

-นพ.ค่านวณ อึ้งชูศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบาดวิทยา และที่ปรึกษาด้านวิชาการ รมว.สธ. เปิดเผยว่า การเข้ามาของสายพันธุ์เดลตาจะทำให้สถานการณ์ 3 เดือนจากนี้ไปแย่ลง เดือน ก.ค. คาดว่าจะมีผู้เสียชีวิต 1,400 คน เดือน ส.ค. เพิ่มขึ้นเป็น 2,000 คน และเดือน ก.ย. จะสูงถึง 2,800 คน ทำให้ระบบสาธารณสุขเดินต่อไปไม่ได้ ทั้งนี้ กลุ่มผู้เสียชีวิตกว่า 80% เป็นผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว จึงเสนอให้เปลี่ยนเป็นการฉีดแบบพุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้สูงอายุก่อนเพื่อลดการเสียชีวิตและการเจ็บหนัก ลดการใช้เตียงวิกฤตและห้องไอซียู การนำวัคซีนที่มีในมืออยู่จำกัดมาใช้กับกลุ่มดังกล่าวจึงจะมีประสิทธิภาพที่สุด

-รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ขณะนี้วัคซีนทุกยี่ห้อที่องค์การอนามัยโลกรับรองยังใช้ได้ผลและปลอดภัย ช่วยป้องกันอาการรุนแรง ลดการเสียชีวิตได้เกือบ 100% แต่ต้องดูเรื่องผลข้างเคียงด้วย ซึ่งซิโนแวคมีผลข้างเคียงต่ำสุด วัคซีนชนิด mRNA ผลข้างเคียงสูง ในช่วงที่เชื้อเปลี่ยนแปลง วัคซีนแอสตราฯ ยังใช้ได้แต่ซิโนแวคเริ่มเห็นว่าอาจต้องมีการฉีดสลับชนิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งวิจัยทั้งจุฬาฯ รามฯ ศิริราช สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กำลังวิจัยการข้ามจากวัคซีนเชื้อตายเป็นเทคโนโลยีอื่น แต่ทั้งหมดต้องแน่ใจว่าปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.

-นพ.บุญย ลีเชวงวงศ์ รพ.วิชัยยุทธ ขอให้รัฐบาลเจรจาต่อรองกับ บ.แอสตราเซนเนกา ให้ส่งมอบวัคซีน 61 ล้านโดสภายใน 3 เดือน จากเดิมทยอยส่งใน 6 เดือน เพื่อให้ไทยบรรลุเป้าหมายฉีดเข็มแรกได้อย่างน้อย 50 ล้านคนใน 120 วัน และถ้าเป็นไปได้เจรจาขอเพิ่มวัคซีนเพื่อให้ทุกคนได้ฉีดเข็ม 2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์บ้านเมือง

-ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ซิโนฟาร์มล็อตที่สองอีก 1 ล้านโดสจะมาถึงประเทศไทยอีก 2 วัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-เว็บไซต์ไทยร่วมใจ .com ประกาศปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับประชาชนอายุ 18 – 59 ปี ในพื้นที่กทม. เนื่องจากมีผู้จองสิทธิเต็มจำนวนแล้ว

2.รพ.เอกชนกล่าวหาว่ารัฐห้ามซื้อวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ประชาไท

-นพ.บุญ วานาสิน ประธานกรรมการ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป กล่าวว่า เครือรพ.ธนบุรีวางแผนซื้อวัคซีน 4-5 ชนิด 50 ล้านโดส ตั้งแต่ ต.ค. 2563 แต่รัฐบาลไม่อนุมัติเพราะเป็นการใช้ฉุกเฉินต้องซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ และห้ามซื้อวัคซีนซ้ำกับที่รัฐบาลจะสั่งซื้อ จึงเหลือวัคซีนที่เอกชนซื้อได้เพียง 3 ยี่ห้อ แต่ต้องซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม ซึ่งหากไม่ติดเงื่อนไขบริษัทคงหาวัคซีน mRNA มาฉีดได้ในเดือน ก.พ. 2564 และจากการตรวจสอบไปยังไฟเซอร์และโมเดอร์นาพบว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเซ็นสัญญาสั่งซื้อ แม้ อภ.จะกำหนดราคาวัคซีนโมเดอร์นา 1,100 บาท แต่กลุ่มรพ.เอกชนตกลงกันแล้วว่าราคาที่เหมาะสมคือ 1,700 บาท โดยรวมค่าบริการ ค่าจัดเก็บ รวมทั้งเงินดอกเบี้ยที่ภาคเอกชนกู้เงินมา ทั้งนี้ เห็นว่ารัฐบาลประมาทเกินไปทั้งที่นักวิชาการระบุว่า โควิดกลายพันธุ์เร็วมาก แต่กลับรอเพียงวัคซีนของแอสตราเซนเนกา และเมื่อยังไม่ได้วัคซีนแต่เกิดการระบาดก็ซื้อวัคซีนซิโนแวคมาแทน ซึ่งคุณภาพไม่สามารถเทียบวัคซีน mRNA ได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี นพ.บุญ วานาสิน ระบุรัฐบาลไทยไม่ยอมเซ็นสัญญาซื้อกับไฟเซอร์และโมเดอร์นา ว่า เหตุใดรัฐบาลไม่เร่งรัดการเซ็นสัญญาเพื่อเร่งนำเข้าวัคซีน ถือเป็นความเสี่ยงอย่างมากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ทำให้สถานการณ์แพร่ระบาดวิกฤตหนักขึ้น รัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างไร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์คมชัดลึก

-สำนักงานอัยการสูงสุด ชี้แจงกรณีมีข่าวว่า อภ.ยังไม่ได้เซ็นสัญญาจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นากับผู้ขาย เพราะการตรวจร่างสัญญาจัดซื้อค้างอยู่ที่สำนักงานอัยการสูงสุดหลายเดือนแล้ว ว่า ขาวดังกล่าวไม่มีมูลความจริง ไม่เคยมีหน่วยงานใดส่งร่างสัญญาการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นาให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณา ที่ผ่านมามีการร้องขอให้ตรวจร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคและแอสตราเซนเนกาเท่านั้น ล่าสุดได้รับร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส อัยการได้ตรวจร่างสัญญาเสร็จภายใน 3 วัน และแจ้งให้ผู้แทนกรมควบคุมโรคมารับกลับในเช้าวันที่ 5 ก.ค.นี้ ส่วนร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา องค์การเภสัชกรรมแถลงว่าส่งร่างสัญญานี้ช่วงบ่าย คาดว่าสำนักงานอัยการสูงสุดจะได้รับในช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 5 ก.ค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ไทยโพสต์, มติชน, สยามกีฬา

-นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นา ว่า บ.ซิลลิคา เป็นตัวแทนของโมเดอร์นาในต่างประเทศเพียงผู้เดียว ทำหน้าที่เป็นผู้นำเข้าและขึ้นทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นาในประเทศไทย ได้รับคำยืนยันจากบริษัทว่า วัคซีนที่จะนำเข้ามาในไตรมาส 4/2564 และไตรมาส 1/2565 รวม 5 ล้านโดส ส่วนร่างสัญญาจัดหาสินค้าได้ส่งให้อัยการสูงสุดแล้วเมื่อช่วงบ่าย หลังจากนั้นจะลงนามสัญญาจัดหาสินค้ากับบ.ซิลลิคา ตามกำหนดเดิมต้นเดือน ส.ค.นี้ โดยในช่วงเดือน ก.ค. ให้รพ.เอกชนแจ้งจำนวนวัคซีนพร้อมงบประมาณให้กับองค์การเภสัชกรรม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ร.มว.สธ. กล่าวถึง กรณี นพ.บุญ วานาสิน ประธานกรรมการ บมจ. ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป วิจัยการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาล่าช้าเพราะรัฐบาลยังไม่เซ็นสัญญา ว่า รัฐบาลไม่ได้เป็นผู้ซื้อวัคซีนโมเดอร์นา ส่วนองค์การเภสัชกรรมเป็นเพียงตัวเชื่อม รพ.เอกชนกับโมเดอร์นาต้องไปทำสัญญากันแล้วแจ้งจำนวนจัดซื้อมาที่องค์การเภสัชกรรมให้จัดซื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, js100, mcot,topnews)

-นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า ยังไม่ได้เซ็นสัญญาสั่งซื้อไฟเซอร์เนื่องจากตามขั้นตอนต้องมีการสั่งจองก่อน ซึ่งได้สั่งจองแล้วตั้งแต่มี.ย. 20 ล้านโดส อยู่ระหว่างการทำสัญญาสั่งซื้อ แต่เลื่อนเวลาส่งไปไตรมาส 4 ซึ่งเป็นข้อจำกัดของวัคซีน ต้องเจรจาต่อรองเพื่อให้เราเสียเปรียบน้อยที่สุด ต้องปรึกษาไปที่สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานกฤษฎีกา หรือแม้กระทั่งขอความเห็นชอบจากครม. ส่วนวัคซีนตัวอื่นๆ ที่จะเข้ามาไตรมาส 3 ก่อนข้างเป็นไปได้อย่าง มีแค่วัคซีนเชื้อตายจากประเทศจีน ส่วนกรณีแพทย์รายหนึ่งระบุว่าได้วัคซีนไฟเซอร์ โมเดอร์นาช้า เพราะรัฐบาลไม่ยอมเซ็นสัญญานั้น เราเห็นหนังสือจองวัคซีนไฟเซอร์ไปแล้วตั้งแต่ต้นมี.ย. อยู่ระหว่างทำสัญญาจัดซื้อ ไม่ได้ประวิงเวลา

3. หลอกจองวัคซีนทางเลือก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

- รองโฆษก ตร. เผย มีมิถุนาชีพแฝงตัวเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือบุคคลที่นำเชื้อถือหลอกขายโคเวตาวัคซีนทางเลือก เข้าข่ายเป็นความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิดฐานฉ้อโกง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ความผิดในลักษณะดังกล่าวเป็นความผิดต่อส่วนตัว ผู้เสียหายต้องมาร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ส่วนกรณีมีกลุ่มปลุกปั่นให้ลงในร้านอาหารในพื้นที่ความคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด มีความผิดเรื่องชักชวนผู้อื่นให้กระทำความผิด เป็นผู้ชี้ให้ผู้อื่นกระทำความผิด และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

4. อาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์บ้านเมือง

- นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน แถลงผลเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด 19 พบว่า ตั้งแต่ 28 ก.พ. -27 มี.ย. ผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงสะสม 1,148 คน พิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วเสร็จ 354 คน อยู่ระหว่างติดตามข้อมูล 794 คน ในจำนวนนี้เกี่ยวกับวัคซีน 67 คน เป็นอาการแพ้รุนแรง 21 คน และ 1 คนฉีดวัคซีนแอสตราเซนกาไปกระตุ้นให้เกิดลิ้มเลือด เข้ารักษาพ.ศิริราช และหายแล้ว ไม่มีรายใดเสียชีวิต เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน 210 คน เช่น อาการวิตกกังวล และอาการทางกาย หายได้เอง เหตุการณ์ร่วมไม่เกี่ยวกับวัคซีน เจ็บป่วยรักษาหาย 27 คน เสียชีวิต 43 คน ไม่สามารถสรุปได้ว่าเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน 7 คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์บ้านเมือง

- เพชบุรีราชมหาวิทยาลัยจุฬารักษ์ รายงานผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 30 นาที ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่ 25-29 มี.ย. 13,611 คน พบอาการไม่พึงประสงค์ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 0.28 โดยมีอาการเวียนศีรษะ 20 คน คลื่นไส้อาเจียน 4 คน หายใจเร็ว 4 คน ชา 3 คน วูบคล้ายเป็นลม 2 คน ใจสั่น 1 คน หูอื้อ 1 คน อาการคัน 1 คน และอาการที่เกี่ยวข้องด้วยโรคประจำตัวเดิม 2 คน ทั้งหมดหลังรับการรักษาที่จุดปฐมพยาบาลสามารถกลับบ้านได้ ยกเว้น 1 คนที่มีอาการชัก แพทย์ส่งต่อห้องฉุกเฉิน ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยจุฬารักษ์ หลังสแกนสมองไม่พบความผิดปกติในเนื้อสมอง แต่เป็นอาการที่เกี่ยวข้องจากโรคประจำตัวเดิมคือโรคลมชักและเบาหวาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ 77 kaoded

- นายเศกสันต์ กองศรี กำนัน ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน เปิดเผยว่า น.ส.ธัญชนก แสนศักดิ์หาญ อายุ 49 ปี เป็นอสม.บ้านแม่มะ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มแรกที่พ.เชียงแสนเมื่อ 29 มี.ย. ผ่านมา 2 วัน ปวดศีรษะและหมดสติ นำส่งรพ.แต่เสียชีวิต โดยในวันที่ 3-4 ก.ค. ที่รพ.สธ.จะเดินทางมาตรวจราชการที่ จ.เชียงราย จะฝากให้เยียวยาและดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย

5. การจัดการเตียง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เปิดเผยว่า สธ.กำลังเร่งเพิ่มเตียง รวมถึงรพ.สนามและวัคซีนโควิด 19 ในช่วง 7 วัน คาดว่าจะมีการระบาดและผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ได้ให้กรมการแพทย์กำหนดมาตรฐาน Home isolation ให้สูงขึ้น โดยสธ.และกทม.ประชุมร่วมกันตลอด ภายใต้อาัยการที่รพ.บุษราคัม Hall กลาง จะเริ่มเปิดใช้งาน กองทัพบกยังได้มอบรพ.สนามให้เพิ่มอีก 180 เตียง และกำลังเจรจากับเอกชนอีก 3 ราย เพื่อจะใช้เป็นรพ.สนามรองรับสถานการณ์ในระยะ 7 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด, infoquest, thestandard)

- พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ สมช. ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค. ระบุ ฟังการประเมินผู้ติดเชื้อจาก สธ. ซึ่งประเมินว่าผู้ติดเชื้ออาจสูงขึ้น และพยายามเร่งรัดเรื่องฉีดวัคซีนให้เร็วและมากขึ้น ขอความร่วมมือประชาชนทำตามมาตรการส่วนบุคคลจำนวนมากขึ้นอาจเกิดจากการเคลื่อนไหวของบุคคลทั่วไปในสังคม ซึ่งคิดว่ามาตรการที่ใช้อยู่จะเพียงพอ ส่วนการจัดการปัญหาผู้ป่วยรอเตียง สธ.และกทม.พยายามเพิ่มจำนวนเตียง โดยวันนี้ มทบ.11 ได้เพิ่มเตียงผู้ป่วยสีแดงและสีเหลือง นอกจากนี้ จะพิจารณาแนวทางรักษาตัวที่บ้านแต่ต้องมีระบบรองรับก่อนที่จะเริ่มดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก., bangkokbiznews)

- พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก ก.กลาโหม เปิดเผยว่า กำลังระดมบุคลากรทางการแพทย์ทหาร เสริมโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เร่งขยาย ICU 80 เตียง ในรพ.ทหารในพื้นที่ กทม. โดยจะทยอยเปิดต่อเนื่องใน 30 วัน และมทบ.11 สนับสนุนอาคารและสถานที่ โดยร่วมกับรพ.ธนบุรีบำรุงเมือง จัดตั้งรพ.สนามดูแลผู้ป่วยสีแดงและเหลือง 178 เตียง เปิดบริการในวันนี้ และร่วมกับรพ.พระมงกุฎฯ จัดตั้งรพ.สนามดูแลผู้ป่วยสีเขียวเพิ่ม 176 เตียง จะเร่งเปิดให้บริการ 4 ก.ค.นี้ ได้กำชับให้ทุกเหล่าทัพเร่งสนับสนุนขยายขีดความสามารถห้อง ICU และรพ.สนาม รองรับผู้ป่วยสีแดงและสีเหลืองที่เพิ่มขึ้นโดยเร็ว

พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สั่งการให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพล 600 คน สนับสนุนสธ.ขยายเตียงรพ.บุษราคัม โดยดำเนินการประกอบเตียงกระดาษในอาคาร Challenger 2 จำนวน 1,500 เตียง

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ voicetv

-นายวิชาญ มินชัยนันท์ อติตรมช.สธ. เสนอให้ใช้คลินิกชุมชนอบอุ่น 197 แห่ง ในกทม. ดูแลผู้ที่กักตัวเองที่บ้าน เพราะมีบุคลากรการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข อาสาสมัคร ซึ่งรู้จักพื้นที่และทุกคนในชุมชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-รศ.นพ.พฤษ สอ.อดุม ผอ.รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า รพ.จะเพิ่มห้องไอซียูความดันลบ 8 เตียง ระยะที่ 2 จะเพิ่มอีก 8 เตียง รวม 16 เตียง และจะขยายเพิ่มจนกว่าจะเต็มศักยภาพที่ทำได้ ส่วนบุคลากรที่จะมาดูแลรักษาผู้ป่วยได้รับความร่วมมือจาก สธ. นำอายุรแพทย์เชี่ยวชาญที่จบใหม่และพยาบาลมาช่วย ทำให้รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ให้บริการไอซียูความดันลบได้ทั้งสิ้น 40 เตียง และเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด 19 อีก 60 เตียง ยังไม่รวมเตียงของรพ.สนามธรรมศาสตร์อีก 470 เตียง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, แนวหน้า

-ผู้ช่วยโฆษก ศบค.เผย ในการประชุม EOC สธ. ปลัด สธ. ได้ให้แนวทางเพิ่มเติมทุกระดับสี่ ซึ่งรพ.บุษราคัมดำเนินการได้ทันที และปฐมนิเทศแพทย์ที่ผ่านการอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม 144 คน กระจายไปประจำรพ.ในกทม. ทั้งนี้ จำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นมากในปัจจุบัน มาจากการติดเชื้อเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน ส่วนการบูรณฉีดยาเมื่อ 7 มิ.ย. อีก 1-2 เดือนจึงจะเห็นว่าหลังฉีดวัคซีนจะมีภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะหลังฉีด 2 สัปดาห์ มีแนวโน้มอัตราการป่วยหนักหรือเสียชีวิตลดลง

6.ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ bangkokbiznews

-นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 ก.ค. นายกฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจใจชาวภูเก็ตในการเปิดรับนักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และหากการนำร่อง จ.ภูเก็ต ครั้งนี้สำเร็จ รัฐบาลเตรียมขยายไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น สมุย พะงัน เกาะเต่า ฯลฯ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (mthai, springnews, kapook)

-ร.มว.สธ. ชี้แจงถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและคลิป นายกฯ พร้อมคณะ นั่งกินอาหารริมทะเล จ.ภูเก็ต ว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่ครึ่งชั่วโมง โดยเจ้าของพื้นที่จัดอาหารวางมาเสิร์ฟให้นายกฯ และคณะ ยืนยันว่าทุกคนที่นั่งรวมตัวกันเว้นระยะห่าง และทุกคนฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว อยู่ในพื้นที่โล่ง เมื่อรับประทานเสร็จก็รีบไปทำงานต่อ ไม่ได้ฝ่าฝืนระเบียบที่ออกบังคับตัวเอง อีกทั้งภูเก็ตก็ผ่อนคลายมาตรการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้

7.รพ.สุโขทัย-ลพบุรี-ลพบุรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.บวรียง เหล่าเจริญสุข ผอ.รพ.สุโขทัย-ลพบุรี จ.นราธิวาส เปิดเผยว่า รพ.มีเตียงทั้งหมด 212 เตียง ล่าสุดเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด 19 เกือบเต็มแล้ว รพ.ได้ออกประกาศแจ้งผู้ป่วยนอกโรคทั่วไปให้ดูแลตัวเองเบื้องต้น หรือเข้ารับการรักษาที่ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1 และ 2 กรณีอาการไม่ฉุกเฉิน/รุนแรง ขอให้งดมารพ.โดยไม่จำเป็น

8.พนักงานประท้วงให้ปิดโรงงาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-พนักงาน บ. โบว์การ์ท ลินเจอร์รี่ (ประเทศไทย) จก. อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ประมาณ 1,500 คน ชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้ผู้บริหารบริษัทสั่งปิดกิจการชั่วคราว หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อกว่า 100 ราย แต่ยังไม่ยอมหยุดผลิตทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเฉลี่ยวันละกว่า 10 ราย ด้าน จนท.เรียกตัวแทนพนักงาน-ผู้บริหารหาข้อสรุป สุดท้ายผู้บริหารยอมหยุดงาน 3 วันพร้อมจ่ายชดเชยและจัดบิ๊กรักษาสร้างความอุ่นใจ

9.คลังสต็อกใหม่และรายงานผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สปริงนิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, INN, TNN, js100, pptvhd, mcot, nationtv, 77kaoded, topnews)

-สมุทรปราการ โรงงานเฟอร์นิเจอร์ อ.เมือง 22 ราย **นนทบุรี** อ.ปากเกร็ด ตลาดเทศบาล 43 ราย ตลาดพิชัย 75 ราย **สมุทรสาคร** บริษัทผลิตภัณฑ์พลาสติก อ.เมือง 12 ราย โรงงานลูกชิ้น อ.กระทุ่มแบน 11 ราย **สุราษฎร์ธานี** แคมป์ก่อสร้าง อ.พุนพิน 11 ราย และ **ขอนแก่น** เด็กเล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุข อ.สีชมพู 34 ราย และผู้ดูแลเด็ก 8 ราย ถูกนำเข้ารักษาตัวที่รพ.ขอนแก่นและรพ.ศรีนครินทร์ พบเป็นสายพันธุ์อังกฤษ **ชัยนาท** พบสายพันธุ์อินเดีย 8 ราย เป็นผู้ป่วยรายเก่าที่สัมผัสจากกรุงเทพฯ และจากการติดเชื้อในครอบครัว อ.สรรพยา **ชลบุรี** ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 222 ราย พบคลังสต็อกใหม่บริษัทใน ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา 26 ราย **ปัตตานี** ปิดสถานที่เสี่ยง 17 หมู่บ้าน ใน 4 อำเภอ **ลพบุรี** รพ.ชัยบาดาลปิดบริการ 1-7 ก.ค. เนื่องจากผู้ป่วยหญิง 2 ราย มาผ่าตัดคลอดและทำหมันติดโควิด ต้องกักตัวบุคลากร 74 คน

มาตรการ สธ.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ mthai

-นายกฯ ติดตามสถานการณ์ รายงานผู้ป่วยและศักยภาพการรักษาอย่างใกล้ชิด พบผู้ติดเชื้อบางวันสูงขึ้นส่วนใหญ่มาจาก

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

การคัดกรองเชิงรุกในคลัสเตอร์และในพื้นที่เสี่ยง ได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งนำผู้ป่วยทุกสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลให้เร็วที่สุด โดยให้ทุกส่วนราชการช่วยงานสาธารณสุข และขอให้ประชาชนร่วมมือตามมาตรการที่ศบค.กำหนด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์รับวัคซีนโควิด 19 ธรรมศาสตร์รังสิต อาคารอิมเนเซียม 4 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พร้อมให้กำลังใจบุคลากรและจิตอาสา และกล่าวว่า ศูนย์รับวัคซีนโควิด 19 ธรรมศาสตร์รังสิต ช่วยแบ่งเบาภาระของสธ.และ จ.ปทุมธานี เป็นอย่างมาก โดยให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม ซึ่งมีความพร้อมและมีมาตรฐานสูง

ด้าน รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ได้ระดมสรรพกำลังและทรัพยากรที่มีทั้งหมดมาดูแลประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย และ จ.ปทุมธานี ยืนยันว่าธรรมศาสตร์จะทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับบุคลากรทางการแพทย์และทุกภาคส่วนจนกว่าประเทศไทยจะควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้สำเร็จ ส่วนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ณ อิมเนเซียม 4 สามารถฉีดได้ประมาณวันละ 2,000 คน และขยายได้ถึง 3,000 คน โดยวัคซีนที่นำมาฉีดคือ AstraZeneca

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยรัฐ

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานพิธีเปิดรพ.สนามกองทัพบก มทบ.11 เขตหลักสี่ กทม. โดยปรับเป็นรพ.สนามระดับสูง มีเตียงไอซียูและห้องความดันลบดูแลผู้ป่วยโควิด 19 อาการปานกลางและอาการรุนแรง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, posttoday, tnthailand

-อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สธ. ได้ร่วมมือกับ ก.คมนาคม เปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ณ สถานีกลางบางซื่อ โดย กสทช. และ AIS, TRUE, dtac, NT ร่วมเป็นช่องทางให้ลูกค้าแต่ละค่ายลงทะเบียนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนล่วงหน้า ช่วยลดความแออัดในการเข้ารับบริการของผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ตั้งแต่ 2 ก.ค.นี้ เริ่มฉีด 5-15 ก.ค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ch7)

-พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดเผยว่า หลังเปิดบริการฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไปแบบออนไลน์ ส่วนใหญ่มีผู้ติดตาม 1-2 คน และส่วนหนึ่งเป็นผู้สูงอายุด้วยจึงฉีดวัคซีนให้ ทำให้มีการไปกระจายข่าวจนมีการนำผู้สูงอายุในชุมชนมาฉีดวัคซีนแล้วอ้างเป็นผู้ดูแล บางรายมีการว่าจ้างให้คำตอบแทน เมื่อได้ฉีดวัคซีนก็ทิ้งผู้สูงอายุไว้ จึงประกาศให้ผู้สูงอายุ 1 คน มีผู้ติดตามได้เพียง 1 คน ซึ่งต้องเป็นญาติและผู้ใกล้ชิดเท่านั้น และผู้ติดตามจะไม่ได้รับสิทธิในการฉีด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-อธิบดีกรมอนามัย แนะนำตั้งครุฑควรวัดวัคซีนหลังอายุครุฑ 12 สัปดาห์ ลดอาการเจ็บป่วยรุนแรง และลดโอกาสคลอดก่อนกำหนดที่อาจเกิดผลแทรกซ้อนในระยะยาวต่อเด็กได้ พร้อมแนะนำปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ลดเสี่ยงโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mscot

-รองเลขาธิการ อย. เตือนกรณีมีผู้ใช้ tik tok โปสต์คลิปขายยาตามของผู้ติดเชื้อให้คนที่ต้องการติดโควิดเพื่อเอาประกัน ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อส่วนตัวไปเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 เพื่อหวังเงินประกัน หากตรวจพบในภายหลังนอกจากจะไม่ได้เงินประกันยังผิดกฎหมายมีโทษทั้งจำและปรับ และอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ ถือเป็นกรกระทำผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กรณีนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ และเสี่ยงต่อการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ อย.ได้ประสานก.ดิจิทัลฯ และสคบ. เพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ rdnews

-ผอ.รพ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ชี้แจงกรณีพยาบาลเป็นลมขณะปฏิบัติหน้าที่ว่า เป็นเรื่องจริง ขณะนี้ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อให้สมดุลกับผู้ป่วยแล้ว และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก จึงเตรียมขอกำลังเจ้าหน้าที่จากรพ.สต.เข้ามาช่วย ส่วนขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ตอนนี้ยังดี พร้อมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, posttoday, tnthailand

-รพ.จุฬาฯ ประกาศเปิดให้ผู้ป่วยของรพ. และกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 ลงทะเบียนฉีดวัคซีนด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเลือกวันเวลาในการฉีดวัคซีน ระหว่าง 5-31 ก.ค. ณ คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ จดให้บริการผู้ที่วอล์กอินและไม่ได้ลงทะเบียนนัดหมายผ่านระบบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์

-น.ส.ปราณี อายุ 57 ปี ผู้ป่วยติดเตียงและติดเชื้อโควิด 19 เสียชีวิตในบ้านตึกแถวย่านถนนบรรทัดทอง เขตราชเทวี กทม. นายเป็งกี อายุ 84 ปี ผู้เป็นพ่อเสียใจ กระโดดตึกฆ่าตัวตายตาม

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

ใช้ 4 D ยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, thailandplus

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดอาคารสถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ โดย สธ.ได้ออกมาตรการหลักเพื่อขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D ได้แก่ Diet หรือด้านโภชนาการและการเจริญเติบโต Development & play หรือด้านพัฒนาการและการเล่น Dental หรือด้านสุขภาพฟัน และ Diseases หรือด้านการป้องกันโรค ด้าน อธิบัติกรมอนามัย ขอให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่งประเมินตนเองผ่าน Thai stop COVID Plus เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 และปฏิบัติตามมาตรการของสส.อย่างเคร่งครัด</p>	
<p>ปัญหาเด็กจมน้ำ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค.-28 มิ.ย. 2564 พบเหตุการณ์การตกรน้ำ จมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 95 เหตุการณ์ เสียชีวิต 120 ราย เป็นชาย 85 ราย หญิง 35 ราย โดยชายจมน้ำเสียชีวิตมากกว่าหญิง 2.4 เท่า กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 5-9 ปี ร้อยละ 40.8 แหล่งน้ำที่พบเด็กจมน้ำมากที่สุด คือ สระน้ำ คลอง บ่อน้ำ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการชวนกันไปเล่นน้ำ ร้อยละ 60 รองลงมาคือ ลื่นพลัดตกน้ำ ร้อยละ 31.7 ส่วนจังหวัดที่มีเด็กเสียชีวิตมากที่สุด คือบุรีรัมย์ ปัตตานี และสงขลา จังหวัดละ 8 ราย โดยช่วงปิดสถานศึกษาเพื่อลดการติดเชื้อโควิด 19 จะพบการจมน้ำในกลุ่มวัยเรียนสูง และมักจะจมน้ำตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป โดยเกิดเหตุในแหล่งน้ำที่ขุดขึ้นมาเพื่อใช้ในการเกษตร เตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ระวังระวังไม่ให้เด็กเข้าถึงแหล่งน้ำตามลำพัง หากพบเห็นคนตกรน้ำ ควรใช้มาตรการ "ตะโกน โยน ยื่น"</p>	
<p>รพ.นครพนมเปิดร้านกัญชา สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ -นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ นพ.สสจ.นครพนม พร้อมด้วย นพ.สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผอ.รพ.นครพนม ร่วมเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชา-กัญชง Tom Chong Cha R8-T2CShop ตามนโยบายของสส. และสนง.เขตสุขภาพที่ 8 ที่ขับเคลื่อนการใช้สมุนไพรกัญชาทางการแพทย์และเพื่อเศรษฐกิจ โดยเลือกรพ.นครพนมเป็นสถานที่เปิดร้าน</p>	-